

Số: **183** /TB-UBND

Quảng Ninh, ngày **25** tháng 7 năm 2018

THÔNG BÁO
Kết quả tiếp công dân ngày 16 tháng 07 năm 2018
tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh

Ngày 16 tháng 7 năm 2018, tổng số có 181 công dân đến Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh với 66 vụ việc, gồm công dân ở các địa phương: Hạ Long 30 vụ, 90 người; Quảng Yên 03 vụ, 03 người; Uông Bí 03 vụ, 7 người; Cẩm Phả 5 vụ, 15 người; Móng Cái 9 vụ, 20 người; Đông Triều 7 vụ, 13 người; Vân Đồn 5 vụ, 29 người; Hải Hà: 01 vụ, 01 người; Đầm Hà: 01 vụ, 01 người; Hoành Bồ: 02 vụ, 02 người; Cô Tô: 01 vụ, 01 người.

Đoàn đông người: 06 đoàn:

1. 09 dân hộ dân thuộc diện GPMB khu công nghiệp Hải Yên 3, thành phố Móng Cái, liên quan đến việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB khi thực hiện dự án khu công nghiệp Hải Yên 3, thành phố Móng Cái: 9 người.

2. Ông Nguyễn Xuân Khang cùng các hộ dân thuộc khu 6, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi thực hiện dự án Khu hỗn hợp chung cư, văn phòng, trung tâm thương mại và nhà ở kết hợp mua sắm tại phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long: 28 người.

3. Bà Nguyễn Thị Hạ, đại diện các hộ dân thuộc tổ 4B, khu 1a, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, đề nghị các cơ quan, chủ đầu tư sớm thực hiện các hạng mục hệ thống thu nước chân kè, lan can,...đảm bảo ổn định đời sống cho các hộ dân có đất bị thu hồi: 6 người.

4. Ông Đỗ Văn Hưởng (vợ Lê Thị Thúy) cùng 05 hộ dân, thôn Bình Hải, xã Ngọc Vũng, Vân Đồn, đề nghị giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình các ông, bà: 06 người.

5. Vụ việc của các hộ dân tổ 10, 11, khu 4, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, liên quan đến bồi thường, hỗ trợ dự án đường sắt Hạ Long – Cái Lân và di dời để xây dựng Quảng trường Ga Hạ Long: 7 người.

6. Vụ việc của ông Đặng Tiến Tân và ông Liêu Văn Quân, cùng 28 công dân, trú tại thôn Đồng Dộng, xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn, kiến nghị liên quan giải phóng mặt bằng hồ chứa nước Đồng Dộng, xã Vạn Yên, Bình Dân, huyện Vân Đồn: 14 người.

Hội đồng Tiếp dân của tỉnh đã tiếp và có ý kiến chỉ đạo đối với 09 vụ việc, cụ thể:

Thành phố Hạ Long

1/ Vụ việc của ông Phạm Tấn Hải, kiến nghị liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tiếp nhận đơn, giao Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long trong ngày 16/7/2018 (ngày tiếp dân thường kỳ) xem xét, giải quyết và trả lời công dân theo thẩm quyền.

2/ Vụ việc của các hộ dân tổ 10, 11, khu 4, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, liên quan đến bồi thường, hỗ trợ dự án đường sắt Hạ Long – Cái Lân và di dời để xây dựng Quảng trường Ga Hạ Long.

Tiếp nhận đơn, giao Thanh tra tỉnh thanh tra toàn bộ quy trình thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính khi nhận đất tái định cư, các chính sách liên quan...cho các hộ dân thuộc diện thu hồi đất, tái định cư, giải phóng mặt bằng thuộc dự án. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh có chỉ đạo cụ thể và trả lời công dân theo quy định. Thời gian xong trước 30/8/2018.

3/ Vụ việc của bà Nguyễn Thị Hạ, cùng một số hộ dân thuộc tổ 4B, khu 1A, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, đề nghị Chủ đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu dự án Đồi ngân hàng để các hộ dân sớm ổn định cuộc sống.

Tiếp nhận đơn, giao lãnh đạo UBND thành phố Hạ Long chủ trì đối thoại với các hộ dân để giải quyết dứt điểm nội dung kiến nghị. Báo cáo kết quả giải quyết với UBND tỉnh trước 30/7/2018.

Thành phố Cẩm Phả.

4/ Vụ việc của các công dân đại diện cho các hộ dân tổ 4, khu Cao Sơn 2, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, kiến nghị về việc một số cán bộ chính quyền phường Cẩm Sơn chưa làm đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố Cẩm Phả.

Hội đồng tiếp công dân tỉnh đã hướng dẫn công dân viết đơn, tách nội dung kiến nghị, phản ánh, nội dung tố cáo riêng. Nội dung đơn có vụ việc cụ thể, đối tượng và căn cứ, bằng chứng rõ ràng. Trên cơ sở đó, tiếp nhận và xử lý đơn chuyên đến cơ quan có thẩm quyền, xem xét giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

5/ Vụ việc của bà Đinh Thị Mai, tổ 5, khu 12, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, liên quan đến việc cấp quyền sử dụng đất cho gia đình bà; về việc tranh chấp đất đai giữa gia đình bà và gia đình bà Lưu Thị Hiền.

Đối với vụ việc của bà Đinh Thị Mai, trong quý III năm 2018, UBND tỉnh cùng các cơ quan liên quan sẽ tiếp tục kiểm tra thực tế hiện trạng đất và tổ chức đối thoại trực tiếp để làm rõ những nội dung kiến nghị của bà. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc theo đúng quy định.

Thành phố Móng Cái

6/ Vụ việc của các ông, bà thuộc diện GPMB khu công nghiệp Hải Yên 3, thành phố Móng Cái, liên quan đến bồi thường, hỗ trợ GPMB khu công nghiệp Hải Yên 3.

Vụ việc này đã được UBND thành phố Móng Cái trả lời tại Văn bản số 3326/UBND-VP ngày 15/11/2017 về việc giải quyết kiến nghị của các hộ dân, nhưng đến nay các hộ dân chưa nhận được tiền bồi thường, hỗ trợ nên tiếp tục làm đơn gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị được xem xét, giải quyết.

Hội đồng tiếp công dân hướng dẫn công dân viết đơn khiếu nại riêng từng trường hợp vì mỗi hộ dân có quyền lợi, chính sách, phương án bồi thường, hỗ trợ khác nhau và gửi đơn để UBND thành phố Móng Cái để được xem xét, giải quyết ban hành Quyết định khiếu nại (lần đầu) theo thẩm quyền.

7/ Vụ việc của ông Nguyễn Văn Kiểm, thôn 11, xã Hải Xuân, thành phố Móng Cái, kiến nghị về việc điều chỉnh diện tích đất trồng rừng của gia đình Nguyễn Ngọc Vụ lấn chiếm và đất nghĩa trang của gia đình ông.

Tiếp nhận đơn, giao UBND thành phố Móng Cái tổ chức thanh tra quy trình ban hành Quyết định số 1173/QĐ-UBND ngày 05/6/2018 về việc giao đất cho gia đình ông Nguyễn Ngọc Vụ sử dụng vào mục đích lâm nghiệp. Nếu diện tích giao đất của ông Vụ chồng lấn lên diện tích nghĩa trang gia đình ông Kiểm đã có từ trước thời điểm và chưa thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để làm rõ, giải quyết dứt điểm nội dung kiến nghị của công dân. Thời gian xong trong quý III/2018.

Huyện Vân Đồn

8/ Vụ việc của các hộ dân thôn Bình Hải, xã Ngọc Vũng, huyện Vân Đồn, liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Các nội dung công dân đã có nhiều ý kiến, kiến nghị gửi đến các cơ quan quản lý nhà nước của xã Ngọc Vũng và huyện Vân Đồn; đã được UBND huyện Vân Đồn có ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 215/TB-UBND ngày 04/6/2018, chỉ đạo cụ thể nội dung giải quyết tới từng phòng, ban chuyên môn của huyện Vân Đồn và xã Ngọc Vũng theo các mốc thời gian giải quyết, thời hạn cuối cùng báo cáo trước ngày 20/6/2018. Đến nay, đã quá thời hạn trên 26 ngày. Vì vậy, Hội đồng tiếp công dân của tỉnh tiếp nhận đơn, giao Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn xem xét, tiếp và trả lời công dân trong ngày 16/7/2018.

9/ Vụ việc của ông Đặng Tiến Tân và ông Liêu Văn Quân, cùng 14 công dân, trú tại thôn Đồng Dọng, xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn, kiến nghị liên quan giải phóng mặt bằng hồ chứa nước Đồng Dọng, xã Vạn Yên, Bình Dân, huyện Vân Đồn.

Tại Thông báo số 933-TB/TU ngày 05/6/2018 của Thường trực Tỉnh ủy đã có chủ trương đồng ý tạm ứng ngân sách tỉnh để chi trả kinh phí GPMB đối với các hộ dân bị ảnh hưởng ngập lụt khi triển khai dự án Hồ chứa nước Đồng Dọng, huyện Vân Đồn; đến nay Ủy ban nhân dân tỉnh đã nhận được báo cáo số

2971/STC-QLNS ngày 10/7/2018 của Sở Tài chính về việc bố trí kinh phí GPMB và đảm bảo an toàn hồ chứa nước Đồng Động, huyện Vân Đồn. UBND tỉnh đang hoàn thiện hồ sơ để thống nhất với thường trực HĐND tỉnh ứng vốn ngân sách tỉnh chi trả tiền GPMB cho các hộ dân trong phạm vi dự án Hồ chứa nước Đồng Động và giao UBND huyện Vân Đồn khẩn trương hoàn tất thủ tục thu hồi đất, tập trung kiểm đếm, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng làm cơ sở chi trả kinh phí cho các hộ dân theo đúng quy định pháp luật hiện hành (Thông báo cụ thể thời gian kiểm đếm để các hộ dân bố trí thời gian phối hợp).

Thừa lệnh Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả tiếp công dân ngày 16 tháng 7 năm 2018 để các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban Tiếp công dân TW
- TT Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu quốc tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban: Tuyên giáo, Dân Vận, Nội chính, UBKT Tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQ tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh;
- Các sở, ngành: Công an tỉnh; Thanh tra tỉnh, TN&MT; Tài chính;
- UBND: TP Hạ Long; TP Cẩm Phả; Huyện Vân Đồn; TP Móng Cái.
- Trung tâm thông tin (dăng tải);
- V0, V2, QLĐĐ1, TD5; TSTCD;
- Lưu: VT, TD.TD5.T5

} báo cáo

**TL. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Huy Thắng